

Số: /CT - UBND

Hà Thanh, ngày tháng năm 2023

CHỈ THỊ
Về nhiệm vụ Quốc phòng - Quân sự địa phương năm 2023

Năm 2022 dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương nhiệm vụ Quốc phòng - quân sự địa phương đã được quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc và đạt được những kết quả cụ thể đó là: Duy trì nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp bảo đảm tuyệt đối an toàn về ANTT trên địa bàn, tổ chức xây dựng lực lượng dân quân, tiến hành huấn luyện, tham gia hội thi hội thao, kiểm tra đánh giá kết quả đạt tốt, hoàn thành tốt công tác giáo dục kiến thức quốc phòng an ninh theo kế hoạch, quán triệt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, bảo đảm tốt công tác hậu cần kỹ thuật...Chất lượng xây dựng lực lượng vũ trang xã từng bước được nâng lên, phối hợp bảo đảm an toàn trên địa bàn trong những ngày diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá xã hội trên địa bàn xã. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc quán triệt và thực hiện Luật dân quân tự vệ, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật giáo dục Quốc phòng và An ninh, pháp lệnh Dự bị động viên chưa cao, chất lượng xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động của lực lượng dân quân xã, lực lượng dự bị động viên còn hạn chế, việc chấp hành luật Nghĩa vụ quân sự có lúc chưa nghiêm túc, chưa kịp thời, công tác phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ có nhiệm vụ chất lượng còn hạn chế.... Chào mừng tết cổ truyền của dân tộc Nhân Dân, kỷ niệm 132 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh và các sự kiện chính trị quan trọng khác... Tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch tăng các hoạt động nhằm chống phá cách mạng Việt Nam bằng chiến lược "Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ. Tình hình cơ sở, tình hình nhân dân, tình hình dân tộc tôn giáo, tình hình tai tệ nạn xã hội vẫn ít, nhiều có những ảnh hưởng đến quá trình và chất lượng thực hiện nhiệm vụ QP - QSĐP.

Thực hiện Nghị quyết số: 38 -NQ/ĐU ngày 10 /01/2023 của Ban chấp hành đảng bộ xã Hà Thanh về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QP - QSĐP năm 2023. Ủy ban nhân dân xã yêu cầu các đơn vị, cơ quan ban ngành, các thôn, các lực lượng thuộc quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả và chất lượng những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước về nhiệm vụ QP - QSDP, Chương trình thực hiện nghị quyết trung ương VIII khoá XI về chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới;. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc việc tham gia xây dựng đề án xây dựng khu vực phòng thủ huyện giai đoạn 2020 - 2025, quản lý chặt chẽ các công trình quốc phòng trên địa bàn. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chỉ thị số 05 của Bộ chính trị, Chỉ thị số 87 của Quân ủy trung ương “*Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”

2. Lãnh đạo, củng cố, kiện toàn tổ chức dân quân tự vệ xây dựng lực lượng trong thời bình, Kế hoạch mở rộng lực lượng DQTV trong các trạng thái SSCĐ, trạng thái quốc phòng theo thông tư số 90/2010/TT - BQP, Quyết định 1583/QĐ - TM của Tổng tham mưu trưởng. Tập trung xây dựng trung đội Dân quân cơ động theo Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội; Xây dựng lực lượng dự bị động viên theo pháp lệnh Dự bị động viên, đủ số lượng, chất lượng. Thường xuyên chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần. Củng cố, kiện toàn Ban chỉ huy quân sự xã đủ số lượng, nâng cao chất lượng, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng làm tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ QP - QSDP. Tuyển chọn và cử cán bộ Ban CHQS xã, cán bộ nguồn Ban CHQS xã tham gia đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của trên, tuyển chọn và xây dựng bổ sung lực lượng dân quân xã ưu tiên các đồng chí đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương.

3. Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp cùng công an làm tốt công tác giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội theo Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 về hoạt động phối hợp của DQTV với các lực lượng khác; Quy chế phối hợp giữa công an xã và Ban chỉ huy quân sự xã trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng. Chỉ đạo làm tốt công tác bảo vệ sản xuất, phối hợp bảo đảm an toàn về ANTT, bảo vệ các mục tiêu quan trọng, các ngày lễ tết, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương...

4. Hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023, công tác tuyển sinh quân sự đảm bảo chất lượng, an toàn, tiết kiệm, nắm và quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ, làm tốt công tác đăng ký nghĩa vụ lần đầu đối với công dân nam tuổi 17, tiếp nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, tổ chức thăm hỏi động viên quân nhân nhập ngũ...

5. Chủ động xây dựng các Kế hoạch năm (*KH thực hiện nhiệm vụ QP- QSDP, KH công tác DQTV, KH giáo dục chính trị huấn luyện quân sự, KH giáo dục QP -*

AN...năm 2023); Hoàn thành tốt kế hoạch tập huấn cho cán bộ, huấn luyện cho Dân quân tự vệ, Dự bị động viên, tổ chức tham gia hội thi, hội thao (nếu có) trong năm phấn đấu đạt kết quả cao. Chủ động xây dựng phương án tác chiến trị an, phương án PCGNTT - TKCN năm 2023. Thực hiện nghiêm túc Luật giáo dục quốc phòng và an ninh của Quốc hội.

Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về phát triển KT, VH - XH, QP - AN, đối ngoại xây dựng địa gắn với xây dựng khu vực phòng thủ.

Thường xuyên kiện toàn, bổ sung lực lượng theo biên chế, tổ chức chỉ đạo điều hành các lực lượng thuộc quyền thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác QP – QSĐP và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ có liên quan.

6. Chỉ đạo thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, giải quyết chế độ cho các đối tượng theo quy định thuộc diện được hưởng theo hướng dẫn của cơ quan quân sự cấp trên đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai, đúng quy định. Thực hiện tốt các hình thức khen thưởng khác đồng thời quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần cho các đối tượng chính sách nhân dịp lễ, tết, các ngày kỷ niệm (30/4; 27/7; 22/12...). Tiếp tục thực hiện Quyết định số 142, 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ, các Thông tư 202, 28 pháp lệnh số 02...hướng dẫn của trên về thực hiện chế độ chính sách.

7. Bảo đảm hậu cần kỹ thuật, tài chính ở địa phương, quản lý tốt vũ khí trang bị phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện hội thi hội thao, diễn tập không để hư hỏng, xuống cấp. Thực hiện tốt Luật giao thông đường bộ Nghị quyết 32 của Chính phủ và cuộc vận động 50 của Bộ quốc phòng về *"Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông"*.

8. Đẩy mạnh phát động phong trào thi đua quyết thắng trong LLVT gắn với phong trào thi đua *"Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh"* của địa phương, tham gia có hiệu quả phong trào *"Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới"*, phong trào *"Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau"*, phong trào *"Đền ơn, đáp nghĩa"*...

Thực hiện chế độ báo cáo, giao ban theo quy định. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm nhằm động viên giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, quê hương trong mỗi Cán bộ, Đảng viên, nhân dân và LLVT trong toàn xã.

Ủy ban nhân dân xã yêu cầu các ban, ngành, các thôn các đơn vị có liên quan căn cứ Chỉ thị và nhiệm vụ được giao, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương năm 2023 tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân xã theo quy định./.

Nơi nhận:

- UBND, BCHQS huyện;
- BTV ĐU, TTHĐND
- LĐUBND;
- Ban CHQS xã, các ban ngành;
- Lưu.

CHỦ TỊCH

Phạm Xuân Thức